
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแก่งหางแมว/ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee:RMC) 

ครั้งที ่3/2567 
วันที่  7 มีนาคม 2567 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งหางแมว 
......................................................................................  

เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   ๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
ระเบียบวาระท่ี ๒ การแก้ไข ทบทวน ติดตามและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  2/2567                    

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
   3.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
         - สถานการณ์การเงิน 
                                      -การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพ่ือพิจารณา 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  
 
 
    
    
    
 
 
 
 

 

 

 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแก่งหางแมว/ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee:RMC) 
 

ครั้งที่ 3/2567 
วันที่ 7 มีนาคม 2567 

เวลา ๑๓.30 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งหางแมว 

ผู้มาประชุม 
๑. นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว 
๒. นางสาวธัญวรัตน์  ทองศรี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๓. นางฤทัยกานต์ บุญช่วยเหลือ  ทันตแพทย์ช านาญการ 
๔. นางสาวมัณฑนา  มงคลสุข  เภสัชกรช านาญการ 
๕. นายเชิดศักดิ์  มะโนกิจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๖. นางสาวเรณู จันทราวดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๗. นางกอบแก้ว แสงเพชร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๘. นายสุมิตร  ผลศร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๙. นางสาวจันทร์จิรา โพธิพัฒน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๐. นางสาวพัชรีญาพร ทรงข า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๑. นางสาวณัฐรดา เสนาสนะ  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
๑๒. นางสาวกนกวรรณ  ลิ่มลี้  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๑๓. นางสาวขวัญเรือน จันดา  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
๑๔. นางสาวปัญจรัตน์ รอดทิม  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
๑๕. นางสาวสุพัตรา ไพรเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพรหมมาตร์  ปฏิสังข์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
2. นายสกล  ชาวแกลง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3. นางสาวศิริณฑิภัค วงศ์พญาพัชร นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายวิทยา อาจศิริ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
2. นางสาวสุรัสวดี คุ้มตระกูล  นักวิชาการพัสดุ 

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 แจ้งเรื่องโรงพยาบาลแก่งหางแมว ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการ

จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 แจ้งเรื่องโครงการแผนความม่ันคงปลอดภัยทางการเงิน ความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข กับ ธนาคารออมสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธาน แจ้งเพ่ิมเติมว่า สินเชื่อบ้านในฝัน ของธนาคารออมสินต่ ากว่าจากธนาคารอ่ืน หากสนใจให้
ติดต่อสอบถามได้ทุกวันพุธ ที่บูธหน้าห้องคลอด โรงพยาบาลแก่งหางแมว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” ของโรงพยาบาลสองพ่ีน้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ประธาน ฝากประชาสัมพันธ์ว่าโครงการนี้ หากตรวจพบความผิดปกติ สามารถท าการผ่าตัดที่นั่นเลย 
ที่ประชุม รับทราบ 



1.4 แจ้งเรื่องสถานการณ์โรคระบาด 
ฝากเฝ้าระวังโรคติดต่อ ไข้หวัดใหญ่ , ไข้เลือดออก และโควิด -19 คาดว่าจะระบาดเพ่ิม
มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีนี้พบการระบาดเกินเส้นคาดการณ์ 5 ปีแล้ว แต่แก่งหางแมว
ยังไม่พบยอดไข้เลือดออก ของเดือนมกราคม ยังเป็นศูนย์อยู่  หากหน้างานพบจริง ให้
วิเคราะห์จากการรายงาน  506 พบปัญหาหรือไม่ ปัจจุบันโรงพยาบาลใช้การตรวจหาเชื้อ
ไข้เลือดออก ด้วยชุดตรวจ NS1 และรพ.สต. ใช้ชุดตรวจนี้เช่นกัน หากพบเคสแล้วไม่ได้
ควบคุมโรคจะท าให้ระบาดเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันพบยอดติดเชื้อ จันทบุรี พบ 38 ราย มากกว่าปีที่
ผ่านมา 3 เท่า ฝากให้รายงานโรคให้เป็นไปตามจริง 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5 แจ้งเรื่องแนวทางการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ป้องกันไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP)  
โดยจะให้ฉีด 1 เข็ม ในช่วง 20 - 32 สัปดาห์  

คุณมัณฑนา แจ้งว่ายังไม่ได้รับจัดสรรวัคซีน 
ประธาน ฝากแจ้งหญิงตั้งครรภ์ด้วยว่าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไอกรนเพ่ิมเติม เนื่องจากมีการ

ระบาดในพื้นที่ภาคใต ้
ที่ประชุม รับทราบ 
 
  1.6 แจ้งเรื่องความคืบหน้าการฉีดวัคซีน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน แจ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกับการฉีดวัคซีน JE2 ยอดฉีดแล้ว 44.29% เป็นภาพรวมระดับอ าเภอ จะ
สอดคล้องเนื่องจากอ าเภอแก่งหางแมวมีคนไข้ในพ้ืนที่ เป็นเด็กติดเตียงอยู่ ส่วนวัคซีน Rota 
ยอดฉีดแล้ว 56.25% กระตุ้นให้พ่อแม่เด็กพามาฉีดวัคซีน เนื่องจากจะมีการรับนิเทศ  
คปสอ. ในวันที่ 10 มีนาคม 2567 ฝากเตรียมข้อมูลด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

   

 



1.7 แจ้งเรื่องผลการด าเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน  แจ้งว่าฝากดูข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ หากต้องมีแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งรพ.พระปกเกล้า 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ประธาน  สอบถามผลการคัดกรองจ านวน 6 คนนี้ ส่งตัวไปพระปกเกล้าหรือยัง 
คุณณัฐรดา แจ้งว่า 6 คนนี้ส่งไปหมดแล้ว 



ประธาน  แจ้งว่า 6 คนนี้ได้คิวรักษาแล้วหรือยัง ต้องรพศ. หรือสามารถไปที่โรงพยาบาลสองพ่ีน้อง ใน
วันที่ 23 มีนาคม 2567 ตามโครงการ “พาหมอไปพบประชาน” ได้เลย 

คุณณัฐรดา แจ้งว่าต้องรอประสานก่อนว่าคิวจะได้หลังเดือนมีนาคมหรือไม่ แต่ยังไม่ทราบว่าต้องเตรียม
เอกสารไปเพ่ิมเติมหรือไม่ หากเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ ให้มีผล Fit test Post ไปด้วย 

ประธาน แจ้งว่าผลการคัดกรองหากพบว่าตรวจคัดกรองมากกว่า แล้วยอดไม่ข้ึนค่อยว่ากันอีกที 
คุณณัฐรดา แจ้งว่าให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่ง 43 เข้าไป แจ้งว่าให้รอดูข้อมูลพรุ่งนี้ 
ประธาน สอบถามว่าปกติส่งข้อมูลวันไหน เปลี่ยนเป็นส่งข้อมูลทุกสัปดาห์ได้หรือไม่  เนื่องจาก

ปลัดกระทรวงประชุมทุกวันอังคาร สสจ.จะตามข้อมูลทุกสัปดาห์ เพ่ือให้อัปเดตมากที่สุด 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 การแก้ ไข ทบทวน ติดตามและรับรองรายงานการประชุม ครั้ งที่  2/2567                        

วันที่ 4 มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2567 
1.1  ติดตามเรื่องการจ้างทดแทนคุณสุควร สิทธิรัตน์ ที่พักรักษาตัวจากการป่วยมะเร็งล าใส้  
เนื่องจากเป็นการลาต่อเนื่อง ฝากให้เขียนใบลาตามระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร และแนบ
ในรับรองแพทย์ด้วย และฝากแจ้งสิทธิการลา เนื่องจากจะมีผลการกับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

คุณสุพัตรา แจ้งว่าว่ามีการลาผ่านแอป และจะแจ้งให้มาเขียนใบลาตามระเบียบต่อไป 
ที่ประชุม ลงมติเห็นชอบให้จ้างรายวันทดแทน 2 อัตรา 
   - ดูและระบบบ่อบ าบัด ประปา 
   - ดูเรื่องงานซ่อมบ ารุง 

1.2  ติดตามเรื่องการเคลม ยอดเรียกเก็บ 3 แสนกว่าบาท 
ประธาน  แจ้งว่าฝากแต่ละงานสนใจ และติดตามการเคลมต่างๆ และรพ.แก่งหางแมวจะมีการจัดอบรม

เกี่ยวกับเรื่องการเคลม ฝากผู้เกี่ยวข้องเรียนรู้จากการอบรม และตั้งใจฟังเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
1.3  ติดตามเรื่องการเบิกยา ของรพ.สต.  

คุณมัณฑนา  แจ้งว่าจากการสอบถามจากรพ.อ่ืน ให้มีการท าหนังสือปะหน้าเรื่องการเบิกยามาด้วย 
ประธาน แจ้งว่าขอให้มีหนังสือปะหน้าทุกครั้ง เนื่องจากถ่ายโอนไปคนละกระทรวง ให้มีทั้งเรื่องการ

เบิกยา ,เบิกของซัพพลาย และการลงข้อมูลการก าจัดขยะติดเชื้อในโปรแกรม และเก็บข้อมูล
ไว้เพ่ือสิ้นปี จะน าข้อมูลดังกล่าวไปเคลมกับ อบจ.ในปลายปีต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องแจ้งจากประธาน 
3.1.1 แจ้งเรื่องผลการตรวจสุขภาพประจ าปีที่ผ่านมาพบว่า จากการสรุปข้อมูลพบว่าการ
ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ผลการเอ็กซเรย์ของเจ้าหน้าที่ ประมาณ 40% ข้อมูลดังกล่าวน้อย
มาก จะท าให้มีปัญหาในการส่งข้อมูล HA ของ 3 ทีม ได้แก่ ทีมน า , IC และ ENV และในปีนี้
จะด าเนินการอย่างไรต่อในเรื่องการเอ็กซเรย์เจ้าหน้าที่ให้ยอดเพ่ิมขึ้น ให้เป็น 90% จะให้
บังคับหรือไม่ 



ประธาน  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเอ็กซเรย์ เนื่องจากรพ.มีเจ้าหน้าที่ 2 คน ให้แบ่งไปเอ็กซเรย์ที่ห้อง
ประชุม หรือห้องที่สะดวก ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์โมบาย  คนไข้ฉุกเฉินมาให้เอ็กซเรย์ที่ห้อง
เอ็กซเรย์ได้  

คุณณัฐรดา แจ้งเพ่ิมเติมเรื่องการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถตรวจ Fit test ได้ทุกคน ทุกสิทธิ์ 
ที่ประชุม มีมติให้ใช้เครื่องเอ็กซเรย์โมบาย ใช้ที่ห้องคลอดเก่าโดยให้น้องผู้ช่วยเป็นผู้ด าเนินการเอ็กซเรย์

ให้กับเจ้าหน้าที่รพ. ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 
 3.1.2 แจ้งเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยอันตราย ให้แต่ละงานคัดแยกขยะอันตรายในหน่วยงาน 

ทุกวันศุกร์ และแจ้งให้แม่บ้านน าไปแลกไข่ ที่อบต. เช่น ถ่านไฟฉาย , หลอดไฟ , กระป๋อง
สเปรย์ ฯลฯ ส่วนขยะอันตรายที่ไม่สามารถน าไปแลกได้ให้กลบฝัง เช่น กระจกแตก , ไม้ต่างๆ 
, ที่นอน ฯลฯ 

คุณสุพัตรา เสนอให้มีการน าส่งขยะอันตรายรวบรวมมาส่ง ณ ลานฟ้า ทุกวันศุกร์เวลา 14.00 น. เพื่อให้
แม่บ้านรวบรวมไปพักไว้ที่ห้องพักขยะอันตราย หรือน าไปแลกไข่ ต่อไป 

 
3.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
3.2.1 สถานการณ์ การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 

1) รวมสินทรัพย์หมุนเวียน เป็นเงิน 55,141,979.08 บาท  
2) รวมหนี้สินหมุนเวียน เป็นเงิน 14,517,374.33 บาท  
3) รายได้รวม เป็นเงิน 33,158,206.70 บาท 
4) ก าไรสุทธิ เป็นเงิน 5,041,197.93 บาท 
5) รวมรายรับเงินบ ารุง เป็นเงิน 25,488,824.78 บาท 
6) รวมรายจ่ายเงินบ ารุง เป็นเงิน 18,946,942.81 บาท 
7) รายรับสูงกว่า รายจ่ายเงินบ ารุง เป็นเงิน 6,541,881.97  บาท 
8) เงินบ ารุงคงเหลือต้นงวดยกมา เป็นเงิน 36,402,678.38 บาท 
9) เงินบ ารุงคงเหลือสิ้นงวด เป็นเงิน 37,268,541.56  บาท 
10) รวมรายรับจาก (Planfin) เป็นเงิน 26,715,394.55 บาท 
11) รวมรายจ่ายจาก (Planfin) เป็นเงิน 28,117,008.77 บาท 
12) รายรับสูงกว่ารายจ่าย (Planfin) เป็นเงิน -1,401,614.22 บาท 
13) ความเสี่ยงทางการเงิน  

- ระดับ 1 
   14) อัตราส่วนทางการเงิน ROE= 6.53%   
   15) อัตราก าไรสุทธิ 15.20% 
   16) ระยะเวลาการช าระหนี้เฉลี่ย  63 วัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
3.2.2 แจ้งเรื่องมีข้าราชการมารายงานตัวปฏิบัติราชการ 1 ราย คือ นางสาวณัฐญ์ชภรณ์ 
กันทิยะ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่ง
หางแมว มารายงานตัวเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ชื่อเล่น พ่ีปู ภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัด
ล าพูน 

ที่ประชุม รับทราบ 



3.2.3 แจ้งเรื่องการตีราคาก่อสร้างคลังน้ ายา นายช่างเทคนิค สสจ.จันทบุรี ตีราคาไว้ อยู่ที่ 
256,000 บาท จะสามารถด าเนินการได้เลยหรือไม่ 

ประธาน แจ้งว่าขอดูแบบแปลนก่อน และสารเคมีที่จะเก็บในคลังนี้ เป็นประเภทอะไรบ้างขอดู
รายละเอียดก่อน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
 3.3.1 แจ้งเรื่องจากที่ประชุมเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 

รายละเอียดดังนี้  
- ก าหนดให้โรงพยาบาลชุมชน ต้องมีห้องล้างสารเคมีพร้อมใช้ จะต้องมีการเก็บ

รูปภาพส่งไปที่งานอวล. ของสสจ. 
- ก าหนดให้มีการมีการคัดกรอง ส่งต่อ consult telemedicine กับแพทย์ที่รพศ.

อย่างน้อย 2 เคสต่อปี เป็นเรื่องสารเคมีในกลุ่มเกษตรกร และอุบัติเหตุจากการท างาน จะมี
ตารางกระบวนการท างานแจ้งให้อีกที 

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.3.2 แจ้งเรื่องงานควบคุมโรค ระบบเปลี่ยนรายงานจาก 506 เป็น D506 ในระบบ

ออนไลน์ในกองระบาดโดยตรง สสจ.จะดูรายละเอียดแต่ละเคสไม่ได้ให้ส่งเป็นรายงาน 506 
ควบคู่ไปด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.3.3 แจ้งว่าวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 มีการคัดกรองสุขภาพก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน มี

การตรวจสารเคมีในเลือด ส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเพศหญิง มีการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.3.4 แจ้งว่าวันพฤหัสที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. มีการจัด

อบรมเรื่องโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมกับอสม. 
จ านวน 30 คน ณ ห้องประชุมล่าง 

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.3.5 แจ้งว่าวันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีการจัด

อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการคัดกรองความเสี่ยงจะมีการติดตามคนที่มีความดันสูง 1 
อาทิตย์ และ 3 เดือนให้หลัง กลุ่มเสี่ยงที่คัดกรอง HTDM มาแล้ว ประมาณ 70 คน 

ที่ประชุม รับทราบ 
  
 3.4 เรื่องแจ้งจากงานการพยาบาลผู้คลอด  
 3.4.1 แจ้งติดตามให้หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กดยืนยันรายงาน

ความเสี่ยงในระบบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ให้เป็นปัจจุบัน 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
  



  3.5 เรื่องแจ้งจากงานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและนิติเวช 
3.5.1 แจ้งเรื่องการตรวจรถรีเฟอร์ประจ าวันทุกเช้า ฝากแจ้งให้พนักงานขับรถน ารถรีเฟอร์
ทุกคันมาจอดไว้ที่โรงจอดรถด้านหน้าโรงพยาบาลทุกวัน เพ่ือสะดวกในการท างานต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.6 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
3.6.1 แจ้งราคาค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ของข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
3.6.2 แจ้งเรื่องเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกสิทธิ สามารถตรวจหามะเร็งล าไส้ได้ ให้เก็บอุจจาระมา
ตรวจ ใครที่ตรวจสุขภาพแล้ววันนี้อยากตรวจเพ่ิม ให้มาเอากระปุกได้ที่ห้องแลป และรายการ



ที่ตรวจสุขภาพประจ าปี ท าหน้ารายการตรวจสุขภาพให้แล้ว แลปไม่ได้แยกตามช่วงอายุไว้ให้ 
ดูรายละเอียดในหน้านั้นได้เลย 

ที่ประชุม รับทราบ 
   

3.7 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
3.7.1 แจ้งเรื่องการจัดอบรมการเคลมทุกอย่างที่สามารถเคลมเข้าเอาเงินเข้าโรงพยาบาลได้ 
ในวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567 ขอความร่วมมือทุกหน้างาน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว 
วิทยากรอบรมใช้คนเดียวกับการอบรมปีที่ผ่านมา 

ที่ประชุม รับทราบ 
  3.7.2 แจ้งรายละเอียดการน าเสนอข้อมูลรับนิเทศ คปสอ. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม รับทราบ 



  3.8 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  4.1 เรื่องการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งตามค าสั่ง โรงพยาบาลแก่งหางแมวที่  1215 /๒๕๖4 ลงวันที่ 28 มีนาคม 

2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk ManagemenCommittee:RMC) 
เพ่ือการด าเนินงานและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลแก่งหางแมว มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดี การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มี
การก ากับดูแลองค์กรที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไป
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรงการคลังก าหนดโรงพยาบาลแก่งหางแมว  เพ่ือเป็น
การป้องกันและการบริหารความเสี่ยงที่อาจขึ้นจากการทุจริตของผู้ปฏิบัติ หน้าที่ ใน
โรงพยาบาล คณะกรรมการฯจึงต้องมีการบริหารจัดการตามขั้นตอนของการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต โดยมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2567  ซึ่งการจัดท าแผนดังกล่าว อาจน ามาตรการมาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้ง
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโรงพยาบาลแก่งหางแมว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มาเปรียบเทียบ
เพ่ือเพ่ิมกรอบแนวทางการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ดังนี้ 

  1.ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง 

  2.ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา 

  3.ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

  4.ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถ
ราชการ 

  5.ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการน าวัสดุ
อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว 

  6.ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา 
และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาเกินความจ าเป็น 

  7.ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยา
เกินความเป็นจริงในการรักษาผู้ป่วย 

  8.การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
  9.การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานกรรมการฯ แจ้ง ให้คณะกรรมการฯด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2 เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้ วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrigity & 
Transparency Assesment :ITA) MOIT 17 และ MOIT 18 

ที่ประชุม รับทราบ 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
  4.1 เรื่องแจ้งเพ่ือพิจารณาจากกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

4.1.1 เรื่องแจ้งการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน โดยวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ขอส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 10 คน เข้าฝึก
ประสบการณ์ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2567 รวม 8 สัปดาห์ และขอ
ความอนุเคราะห์ห้องพักส าหรับนักศึกษาดังกล่าว 

ที่ประชุม มีมติให้ใช้ห้องพักนักศึกษาที่มีอยู่ รองรับได้ จ านวน 8 คน ส่วนที่เหลือหากไม่เพียงพอให้พัก
ห้องพิเศษข้างห้องแยกโรค ตึกผู้ป่วยในเก่า  
4.2 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร 
4.2.1 เรื่องการให้พนักงานขับรถยนต์ ที่ปัจจุบันพักอยู่ที่ห้องพิเศษวอร์ดเก่า ให้ย้ายไปที่ห้อง
พนักงานขับรถยนต์ ที่ตู้คอนเทนเนอร์หน้าโรงพยาบาล เพ่ือจะด าเนินการปรับปรุงห้อง
ดังกล่าวเป็นห้องพักแพทย์ หรือรองรับเป็นห้องพิเศษต่อไป 

ที่ประชุม มีมติให้ย้ายออกตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
ปิดประชุม 17.30 น. 

นางสาวสุพัตรา  ไพรเจริญ บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


